



สรุปผลการประชุมวุฒิสภา  
ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)  
วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

โดย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม

ก่อนเปิดการประชุม นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้อนุญาต ให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จำนวน ๑๐ คน เป็นเวลาพอสมควร

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม จำนวน ๑ เรื่อง

เรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ โดยที่นายอนุพร อรุณรัตน์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้อยู่ในที่ประชุม จึงได้เชิญให้กล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม (ไม่มี)

## เรื่องด่วน

จำนวน ๑ เรื่อง

- รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๑๖ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕) พร้อมรายงานของคณะกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

### ผลการพิจารณา

ในการพิจารณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕) ของที่ประชุมวุฒิสภา มีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กับคณะ ประกอบด้วย เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการ กอง ๓ สำนักงาน ป.ย.ป. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านกฎหมาย และด้านพลังงานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณารายงานดังกล่าว โดยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เสนอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕) ในภาพรวมต่อที่ประชุม

จากนั้น พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตสร.) คนที่หนึ่ง ได้แถลงรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕) ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า จากผลการติดตามการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมและฉบับปรับปรุงในภาพรวมในห้วงเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ พบว่า โครงการที่ได้ติดตามอยู่เดิมและโครงการ/กิจกรรมตาม Big Rock รวมทั้งหมด ๔๕๘ โครงการ จากทั้งหมด ๑,๘๒๒ โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๕๕ โครงการ มีความคืบหน้าตามแผน จำนวน ๓๑๓ โครงการ ดำเนินการล่าช้า จำนวน ๘๖ โครงการ และเปลี่ยนวิธีดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ โดยมีผลการประเมินโอกาสต่อการบรรลุเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง สำหรับการปฏิรูปประเทศด้านที่มีการดำเนินการคืบหน้าตามแผนมากที่สุด ได้แก่ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านสาธารณสุข ส่วนด้านที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนมากที่สุด ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย และด้านกระบวนการยุติธรรม ตามลำดับ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

สำหรับผลการติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายในภาพรวม รวมถึงการติดตามกฎหมายที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนในการเร่งรัด ซึ่งวุฒิสภาได้ติดตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน ๗๒ ฉบับ พบว่า มีกฎหมายที่ประกาศให้มีผลบังคับใช้แล้ว จำนวน ๑๕ ฉบับ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕๗ ฉบับ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ดำเนินการล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในแผน และไม่มีควมคืบหน้า จำนวน ๒๔ ฉบับ และล่าช้าแต่ยังมีความคืบหน้าในการดำเนินการบ้าง จำนวน ๓๓ ฉบับ ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน มีข้อเสนอแนะและเร่งรัดในภาพรวมต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป ให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญอย่างเป็นรูปธรรมที่สำคัญ โดยควรเร่งรัดและผลักดันการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีความล่าช้าสูง จำนวน ๘๖ โครงการ และเร่งรัดและผลักดันการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ผลการดำเนินการมีความคืบหน้าตามแผนงาน จำนวน ๓๑๓ โครงการ รัฐบาลควรมีแนวทางการดำเนินการภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศที่ชัดเจน และควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการเร่งรัดและผลักดันการเสนอร่างพระราชบัญญัติตามแผนการปฏิรูปประเทศในทุกด้านเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็ว อีกทั้งเร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่ดำเนินการ ทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็น ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน ตลอดจนเห็นควรให้มีการปรับปรุงการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร่งด่วน เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกัน ปราบปราม และสกัดกั้นการทุจริตของภาคการเมืองและระบบราชการอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเห็นว่า การปฏิรูปประเทศยังไม่ควรสิ้นสุดลงในระยะเวลานี้ แต่ควรกำหนดให้มีการดำเนินการ ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลไกต่าง ๆ ของการปฏิรูปสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นปกติ ไม่ขาดช่วง ซึ่งการที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีมติเห็นชอบให้แผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การปฏิรูปประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ทุกฝ่ายต้องการ ขับเคลื่อนให้เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

จากนั้น ผู้แทนคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภาที่รับผิดชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งผู้แทนของคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ และสมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อรายงานดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

### ด้านการเมือง

ได้มีการติดตามกิจกรรมปฏิรูป/ประเด็นปฏิรูป จำนวน ๕ กิจกรรมปฏิรูป/ประเด็นปฏิรูป ปรากฏว่ามีความคืบหน้าเป็นไปตามลำดับ โดยมีข้อเสนอแนะ ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูป/ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้องมีการปลูกฝังตั้งแต่เด็กและเยาวชน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาควรจัดทำหลักสูตรการศึกษาเรียนรู้เรื่องการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมปฏิรูป/ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ประเด็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ ควรเร่งรัดการตราพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... กิจกรรมปฏิรูป/ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ในประเด็นนี้เห็นว่า แม้มีความพยายามสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์มาโดยตลอด แต่มีความยากลำบากในการดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จ ด้วยเหตุผลสถานการณ์ทางการเมือง อีกทั้งช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาใกล้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กิจกรรมปฏิรูป/ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น การกำหนดให้เลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียวทำให้ตัวแทนของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ ดังนั้น จึงควรปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียใหม่ให้มีผู้แทนได้มากกว่าหนึ่งคน เพื่อให้ตัวแทนของประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้มากยิ่งขึ้น กิจกรรมปฏิรูป/ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ เห็นว่าการปรับปรุงโครงสร้างหรือเนื้อหาของรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาจากปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันอย่างรอบด้านและเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ โดยเมื่อปรับปรุงแล้วจะต้องเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม มิใช่แก้ไขเฉพาะประเด็นที่เอื้อประโยชน์ต่อเฉพาะบุคคลกลุ่มใด รวมถึงมีข้อสังเกตว่าการจัดทำชุดความรู้ แก่ความขัดแย้งสร้างความสามัคคีปรองดองภายในชาติ และการตราพระราชบัญญัติเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง พ.ศ. .... มีความล่าช้า

### ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

คณะกรรมการการการบริหารราชการแผ่นดินได้ติดตามกิจกรรมปฏิรูปด้านต่าง ๆ และมีข้อเสนอแนะที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

**กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑** ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ดิจิทัล ควรพัฒนาแอปพลิเคชันภาครัฐให้เป็นแพลตฟอร์มเดียวของประเทศ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้พัฒนาบริการไปเป็นผู้สนับสนุนแพลตฟอร์ม ควรเร่งรัด

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

การออกกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการกำหนดมาตรการเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานร่วมกัน ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) จะต้องมีการปรับแผนและกลยุทธ์ให้มีการพัฒนาระบบดังกล่าวให้เร็วขึ้น รวมทั้งควรกำหนดค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการใช้พื้นที่บนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) และวัตถุประสงค์ของการลงทุนโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานราชการเข้ามาใช้ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ

**กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒** จัดโครงสร้างองค์กรและระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ควรศึกษาปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการถ่ายโอนภารกิจด้านบุคลากร งบประมาณ การคงอยู่ของหน่วยงาน และการถ่ายโอนภารกิจไปยังภาคเอกชน เพื่อไม่ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นกับประชาชน ควรเร่งรัดและผลักดันการดำเนินการโครงการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารราชการ (ร่างพระราชบัญญัติยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัย พ.ศ. ....)

**กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓** ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิดเพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม ควรเร่งรัดเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากร (Digital Literacy) ให้มีความคล่องตัวทางดิจิทัล (Digital Agility) ในการบริการประชาชน เร่งรัดแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงานในระบบดิจิทัล เชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ถอดบทเรียน หลักเกณฑ์ ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นและการบรรจุบุคคลที่มีความชำนาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่ระบบราชการ รวมทั้งควรกำหนดคุณสมบัติด้านดิจิทัลในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ

**กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔** สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ศูนย์ดำรงธรรมควรเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service โดยกระทรวงมหาดไทยควรเตรียมความพร้อมการเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จังหวัด และ อปท. ในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว รวมถึงควรมีการประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญ (Agenda) ของแต่ละจังหวัดที่เลือกดำเนินการในโครงการจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ตลอดจนรวบรวมข้อมูลและปัญหาในระดับจังหวัดจากการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕

**กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕** ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ่มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ควรกำหนดราคาขั้นต่ำของการเสนอราคา กลางที่สามารถดำเนินการได้จริง เพื่อป้องกันการละทิ้งงาน ควรจัดสรรเพิ่มงบประมาณให้ผู้สังเกตการณ์ (Observer) ในโครงการข้อตกลงคุณธรรม ควรเร่งรัดการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-LAAS

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

เข้ากับระบบ e-GP และประสานกับ สตง. ให้ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลรวมทั้งเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลได้ติดตามการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินและการต่อต้านทุจริต โดยได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

**ข้อสังเกตที่ ๑** เครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสภาครัฐ ITA เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ วัดผลได้ตรงตามความจริงหรือไม่ ได้มีข้อเสนอแนะว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครื่องมือ ITA ให้มากกว่าการเพิ่มปริมาณหน่วยงานรับการประเมิน อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีที่ผ่านมา มาพัฒนาองค์กรเพื่อให้เห็นผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และให้ความสำคัญกับการประเมินการทำงานของผู้บริหารของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน และพัฒนาเครื่องมือแบบประเมินโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงวิธีการให้เป็นแบบ Real Time รวมทั้งพิจารณานำประเด็นและจำนวนเรื่องร้องเรียนจากทุกแหล่งมาใช้พิจารณาร่วมกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และควรวัดที่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่จะสะท้อนถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานตามแผนงาน รวมทั้งควรมีการทวนสอบข้อมูลและผลการประเมินที่ได้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้วย

**ข้อสังเกตที่ ๒** ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสภาครัฐ ITA สูงขึ้น ไม่ส่งผลให้การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI สูงขึ้น

**ข้อสังเกตที่ ๓** รัฐต้องให้ความสำคัญกับการผลักดัน และขับเคลื่อนการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI จะบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีข้อเสนอแนะว่า ต้องมีการลดอุปสรรคและพัฒนาการอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุน รวมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลตามหลักสากลเพื่อการเฝ้าระวังและลดโอกาสการทุจริต สร้างการรับรู้เชิงรุก เชื่อมโยงถึง Partner Institute ที่จัดส่งข้อมูลให้กับแหล่งการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) และวางระบบการขับเคลื่อน "แผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI"

**ข้อสังเกตที่ ๔** การผลักดันให้เจ้าหน้าที่รัฐทำงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และสร้างวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริตในระบบราชการไทย มีข้อเสนอแนะว่า โดยที่กิจกรรมหรือโครงการ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

ตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติและการดำเนินการที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการมุ่งให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย จึงต้องสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานให้มีระบบการเฝ้าระวังที่เข้มแข็ง

**ข้อสังเกตที่ ๕** โดยที่การทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างจริงจัง จึงได้มีข้อเสนอแนะว่า สำนักงาน ป.ช.ช. ต้องสื่อสารให้เกิดการรับรู้ถึงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและต้องมีการบูรณาการการทำงานทั้งระดับบริหารและประสานการทำงานในระดับปฏิบัติการเพื่อให้การแก้ปัญหาพร้อมกันเป็นไปโดยรวดเร็วและไม่ซ้ำซ้อน รวมทั้งใช้ประโยชน์จาก Big Data ที่มีอยู่ในการแก้ปัญหาคาจรทุจริตเชิงรุก และเร่งดำเนินการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน

### ด้านกฎหมาย

กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน ควรพิจารณาทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบที่มีผลกระทบกับการขออนุญาตประชาชนเป็นสำคัญ เช่น พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ เร่งดำเนินการทบทวนกระบวนการและดำเนินการปรับลดขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตกิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัยเพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ปัจจุบันมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งหน่วยงานควรจัดทำแนวทางการปรับเปลี่ยนโทษสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และสร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับประชาชน กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ควรพัฒนาระบบ e-Service ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งเมื่อเปิดใช้งานระบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ จัดทำประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ควรมีการเตรียมความพร้อมในการรวบรวมกฎหมายเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบผ่านระบบกลางก่อนที่กฎหมายดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ นอกจากนี้ ควรเร่งรัดการปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรม

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

และจริยธรรมของนักกฎหมาย และเร่งรัดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ในความ  
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน

### **ด้านกระบวนการยุติธรรม**

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ  
ซึ่งดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า  
ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม เป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งได้กำหนดให้มีพระราชบัญญัติ  
กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ  
หรือติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต้องปรับปรุง พัฒนาและเชื่อมโยง  
ระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบก่อนการใช้งานจริง สำหรับการรับแจ้งความ  
ร้องทุกข์ต่างท้องที่ ปัจจุบันการให้บริการในเรื่องดังกล่าวยังมีจำนวนน้อย ควรมีการจัดทำคู่มือและซักซ้อม  
ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อสามารถบริการประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  
ส่วนการปฏิรูปการปล่อยชั่วคราว ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้น ควรนำผลการประเมินมาปรับปรุง  
พัฒนาระบบปล่อยตัวชั่วคราวต่อไป และควรเร่งดำเนินการการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น  
จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน เพื่อช่วยในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและเพื่อความเป็นธรรม  
แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ ควรเร่งดำเนินการกิจกรรมปฏิรูปประเทศ/โครงการที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม  
กรอบระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ การจัดหาหน่วยงานอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานี  
ทั่วประเทศ ซึ่งควรจัดหาช่องทางอื่น ๆ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือขยายเวลาการให้บริการ  
เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับโครงการจัดทำ  
ร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี

### **ด้านเศรษฐกิจ**

จากการติดตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ รอบ ๓ เดือน (เมษายน –  
มิถุนายน ๒๕๖๕) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในภาพรวมในประเด็นซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการบรรลุ  
เป้าหมายการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นเรื่องการยกเลิกแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านเศรษฐกิจของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะทำการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สิ้นสุด  
เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น เห็นควรให้มีการส่งต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูปประเทศ  
ที่สำเร็จแล้วหรือยังไม่สำเร็จไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำแผนระดับ ๒ และระดับ ๓ ดำเนินการ  
ต่อไป ทั้งนี้การกำหนดตัวชี้วัดในส่วนของอัตราที่เพิ่มขึ้น ควรกำหนดปีฐานเพื่อให้เกิดความชัดเจน  
โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงบประมาณควรกำหนดร้อยละ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว



ของอัตราการเพิ่มขึ้นของข้อมูลในแต่ละปี เพื่อให้สามารถกำหนดในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ในส่วนการเก็บค่าธรรมเนียม Carbon Tax ตาม Carbon content ของสินค้าที่นำเข้า EU องค์การก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ควรทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองสินค้าที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นรายสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามที่ EU กำหนด ประเด็นเป้าหมายการยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศ ควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในแต่ละแผนงานเพื่อจัดทำคู่มือการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD) และสร้างการรับรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การวัดระดับผลสัมฤทธิ์ของแต่ละ Indicators หรือปัจจัยย่อยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับของ IMD รวมทั้งควรกำหนดประเด็นพิจารณาการจัดอันดับของความสำเร็จและความเร่งด่วนของแผนงาน/โครงการที่อยู่ในแต่ละปัจจัยย่อย เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ควรเร่งรัดการจัดทำร่างพระราชบัญญัติกองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า พ.ศ. .... เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งภาคการผลิต เกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ในส่วนประเด็นภาพรวมการกำหนดตัวชี้วัดและการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ควรปรับตัวชี้วัดให้มีความท้าทายยิ่งขึ้น ควรรายงานให้ตรงกับตัวชี้วัดที่กำหนด ทันสมัย เป็นปัจจุบัน รวมทั้งควรระบุปีฐานที่ชัดเจนกรณีที่มีการเปรียบเทียบ ทั้งนี้ ในกรณีที่ตัวชี้วัดไม่มีการวัดผลหรือมีการยกเลิกการวัด ควรปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดใน ๕ กิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ในเรื่องการสร้างเกษตรมูลค่าสูง การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง การเพิ่มโอกาส SMEs ในอุตสาหกรรมและบริการ เป้าหมาย การเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค และการพัฒนาศักยภาพคน เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เป็นโครงการตามแผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเชื่อมต่อ ๓ ท่าอากาศยานในเขตกรุงเทพมหานครและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางระหว่างท่าอากาศยานเข้าสู่เขตเมืองและเขตธุรกิจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แต่ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวมีการดำเนินการที่ล่าช้า อีกทั้งบางส่วนยังไม่เริ่มดำเนินการ จึงเห็นควรเร่งรัดให้มีการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามข้อสัญญา เพื่อให้เกิดการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อไป นอกจากนี้ ควรให้มีการเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์นาวี พ.ศ. .... เพื่อให้สามารถกำกับกิจการพาณิชย์นาวีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งรัฐบาลควร

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

แถลงและชี้แจงความพร้อมเกี่ยวกับการตรวจประเมินประเทศสมาชิก IMO พร้อมมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจประเมินดังกล่าวด้วย

สำหรับด้านความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เดิมมี ๒๘ โครงการ มีการปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ๓๕ โครงการ (Big Rock) โครงการทั้งหมดดังกล่าวมีความล่าช้า รวมทั้งสิ้น ๓๖ โครงการ ซึ่งเป้าหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คือ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การแข่งขันระดับประเทศสูงขึ้น แต่โครงการ Big Rock ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไทย โดยชุมชนอยู่ดีมีสุข (Happy CBT) ไม่มีในรายงานผลการติดตาม และประเมินผล จึงเห็นควรเร่งพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันในทางประวัติศาสตร์ โดยมีข้อเสนอแนะการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชื่อมโยงจังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดซึ่งมีประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายประชากรกลุ่มเดียวกันที่จังหวัดอุดรดิตถ์ และเชื่อมโยงอารยธรรมมรดกโลกหลวงพระบางและวังเวียงประเทศลาว จะเป็นการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนภูมิภาคเชื่อมโยงต่างเขตปกครองท้องถิ่นเป็นกลไกในการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวเดียวทั้งประเทศ เป็นการนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว นอกจากนี้ในส่วนการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ภาครัฐควรปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องบุคลากร และควรมีกลไกการส่งเสริมด้านที่พัก โดยเฉพาะการออกใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาต รวมทั้งการเตรียมการรองรับการเติบโตของ Digital Nomad ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ทำงานไปด้วยและเที่ยวไปด้วย

### ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการติดตามความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศ กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๔ ปฏิรูประบบบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด โดยเห็นว่า สถานการณ์ปัจจุบันกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ควบคุม ลด และขจัดมลพิษที่เกินค่ามาตรฐาน และการยกเลิกประกาศเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เนื่องจากพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญหลายประการ เช่น ไม่สามารถลดและขจัดมลพิษให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ขาดการบังคับใช้กฎหมาย และการตรากฎหมายที่จำเป็น ผู้ประกอบการยังข้องใจในการกำหนดมาตรฐานของฝ่ายรัฐ การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานที่ไม่เพียงพอ ไม่มีที่ดินก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลตำบลขาดศักยภาพในการดำเนินการตามแผน หน่วยงานกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการดำเนินงานอย่างบูรณาการระหว่างหลายหน่วยงาน ผู้ประกอบการยัง

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

ไม่ยอมรับมลพิษที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชนยังไม่ยอมรับการดำเนินการของภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมในการแก้ปัญหามลพิษ อีกทั้งภาครัฐยังขาดข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ข้อมูลการเจ็บป่วย ข้อมูลมลพิษและแหล่งกำเนิดมลพิษ

นอกจากนี้ ยังพบปัญหาสำคัญกรณีของการถางป่าชายเลนและนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมเพื่อลดภาระด้านภาษีที่ดิน ทั่วๆ ที่ป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุรักษพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปีก เป็นแหล่งท่องเที่ยว และช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่งได้เป็นอย่างดี จึงควรต้องอนุรักษพื้นที่ป่าชายเลนไว้ โดยฝ่ายบริหารอาจแก้ไขกฎหมายลำดับรองเพื่อยกเว้นภาษีที่ดินให้กับพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลนหรือแก้ไขบทนิยามของการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งควรพิจารณาลดจำนวนต้นไม้ที่ต้องปลูกในที่ดินซึ่งจะมีผลให้ลดอัตราภาษีที่ดินเพื่อมิให้ต้นไม้เปื่อยตายนจนไม่สามารถเจริญเติบโตได้ด้วย

### ด้านสาธารณสุข

ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดัชนีความมั่นคงทางสุขภาพ (Global Health Security Index: GHS) ประจำปี ๒๐๒๑ อยู่ในอันดับที่ ๕ ของโลก ด้านการตรวจคัดกรองและการรายงานโรคระบาดได้ตั้งแต่ระยะแรก ดังนั้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือกับการเกิดโรคระบาดที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงควรให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขรวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ และควรให้ความสำคัญกับการปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ และการกระจายอำนาจโดยการจัดตั้งเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขตสุขภาพ โดยมีการใช้กลไกการบริหารบุคคลรูปแบบใหม่ด้วยการทดลองดำเนินการในพื้นที่นำร่องที่สอดคล้องกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการใน ๔ เขตพื้นที่นำร่อง ดังนั้น เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการพัฒนา ควรเร่งดำเนินการในพื้นที่ที่เหลือไปพร้อมกับพื้นที่นำร่องดังกล่าวด้วย รวมทั้งควรเร่งปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง โดยเฉพาะโครงการนำร่องการจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพื้นที่เขตสุขภาพ และเร่งดำเนินการปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ โดยควรบูรณาการการใช้งานสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ “Blue Book Application” ร่วมกับแอปพลิเคชันหมอพร้อม เพื่อคัดกรองและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของแรงงานต่างด้าวให้มีความครอบคลุมถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการหรือไม่สามารถซื้อบัตรประกันสุขภาพได้

### **ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ**

ปัจจัยสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายในภาพรวม คือ การก่อก่ออาชญากรรมทางออนไลน์ที่มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่รุนแรง มีจำนวนสถิติของผู้ได้รับความเสียหายที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การหลอกลวงเพื่อยืมเงิน หลอกลวงให้ลงทุน ข่วปลอม การกระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย การเรียกค่าไถ่ทางคอมพิวเตอร์ หลอกลวงให้โอนเงินทำกิจกรรม หลอกลวงทางโทรศัพท์ที่เป็นขบวนการ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการก่อก่ออาชญากรรมทางออนไลน์ได้มากนัก จึงควรเร่งรัดดำเนินการรวมกฎหมาย ๓ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กำหนดให้เร่งรัดดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) และรายงานคืบหน้าให้วุฒิสภาได้ทราบอย่างต่อเนื่องด้วย

### **ด้านสังคม**

ในการจัดทำฐานข้อมูลด้านสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ (ตำบล) ควรให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการกับฐานข้อมูลกลางของประเทศ และควรจัดให้มีการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์ลักษณะการทำงานอย่างเป็นระบบของชุมชนเมืองจัดการตนเองด้วย ในส่วนการขึ้นทะเบียนคนพิการและการจัดทำฐานข้อมูลด้านคนพิการ ควรทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพิการ รวมทั้งควรพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลคนพิการกับฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ควรเร่งจัดทำกฎหมายที่จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุผลของการปฏิรูปประเทศด้านสังคม คือ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ....

### **ด้านพลังงาน**

ในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปด้านพลังงาน กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๕ ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน ควรพิจารณาประเด็นการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติในอ่าวทำให้ต้องมีการนำเข้า LNG เพื่อมาทดแทน ดังนั้น จึงควรถอดบทเรียนกรณีศึกษาช่วงเปลี่ยนผ่านของแปลง G1/61 และควรดำเนินการแก้ไขข้อกำหนด กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการเปลี่ยนผู้รับสัญญา รวมทั้งพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการในแต่ละแนวทาง และกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาจัดหาแหล่งทางเลือกในการซื้อ LNG สำรอง เพื่อให้ได้ราคาต่ำที่สุด ประเด็นการเร่งรัดการพัฒนาแหล่งก๊าซในอ่าวไทยและพื้นที่บนบก ในการออกประกาศให้มีการยื่นขอสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในรอบใหม่ ควรประกาศพื้นที่ที่มีศักยภาพพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับพื้นที่แหล่งปิโตรเลียมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหน่วยงานอื่น ๆ ควรมีการหารือร่วมกันเพื่อนำไปสู่การเปิดให้ขอรับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ดังกล่าว และควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ที่ทับซ้อนกับพื้นที่แหล่งปิโตรเลียม ทั้งนี้ ในการเปิดให้ขอรับสิทธิสำรวจและผลิตต้องไม่กระทบต่อข้อตกลงตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เดิม ก่อนการนำออกประกาศเชิญชวน ประเด็นการเปรียบเทียบผลประโยชน์ระหว่างระบบแบ่งปันผลผลิตกับระบบสัมปทาน ควรพิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจากการบริหารงานภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตกับการดำเนินงานภายใต้ระบบสัมปทานที่ได้เคยดำเนินการมา เพื่อประเมินความเหมาะสมของระบบบริหารจัดการปิโตรเลียมที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการ และประเด็นระบบการดักจับคาร์บอน (CCUS) ควรมีการเร่งพัฒนาระบบดังกล่าวหากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ควรดำเนินการและติดตามการดำเนินการของศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และการรวมการไฟฟ้าทั้งหมดไว้ในกระทรวงพลังงาน

### **ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ โดยที่การต่อต้านการทุจริต พบว่ายังไม่ประสบความสำเร็จ ไม่สามารถยับยั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในหลายประเทศเกิดจากแรงกดดันของภาคประชาชน ดังนั้น ประชาชนจึงควรต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้ เพื่อสามารถตรวจสอบพฤติการณ์ของการทุจริตในระบบราชการได้อย่างแท้จริง อันเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ และเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๙ ดังนั้น จึงควรเร่งรัดและผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ เพื่อเป็นกฎหมายกลางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้การบริหารงานและการให้บริการสาธารณะของภาครัฐเป็นระบบเปิดเต็มรูปแบบ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยมีต้องร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

### ด้านการศึกษา

คณะกรรมการการศึกษาได้ติดตามผลการรายงานความคืบหน้าของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาแล้วพบว่า การปฏิรูปการศึกษาเกิดความล่าช้า เนื่องจากนโยบายในการจัดการศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหาร ส่งผลให้การนำนโยบายไปปฏิบัติขาดความต่อเนื่อง ซึ่งกรณีเช่นนี้ต้องหาวิธีการเพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายที่ดีมีความต่อเนื่อง รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องมีความรู้และต้องจริงจัง ตลอดจนพบว่า ครู นักเรียน และผู้ปกครอง บางส่วนยังไม่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหรือขาดปัจจัยในการลงทุนด้านอุปกรณ์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในการศึกษา นอกจากนี้ การรายงานความคืบหน้าของการปฏิรูปประเทศในส่วนของพัฒนาความก้าวหน้าของครูยังไม่ได้มีการรายงานรายละเอียดความคืบหน้าในการดำเนินการและข้อเสนอแนะ ดังนั้น เสนอแนะให้มีการร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตครู มีระบบการคัดกรองครูที่ดีเพื่อให้ได้ผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและต้องมีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องโดยใช้ห้องเรียนเป็นสถานที่สำคัญในการพัฒนาครู เนื่องจากจะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและครู ส่วนครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ เช่น บนเขา บนดอย เกาะ ชายแดน หรือพื้นที่ที่มีผู้ก่อการร้าย ควรได้รับการดูแลให้ปลอดภัย ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถจูงใจให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวได้เป็นระยะเวลานาน รวมทั้งควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินวิทยฐานะครูให้มีความหลากหลายโดยมุ่งการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เนื่องจากครูแต่ละคนมีความถนัดที่แตกต่างกัน และควรเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้มีผลเป็นกฎหมายเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาไทย นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญกับการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การบูรณาการในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกลไกการพัฒนาครู การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบเพื่อนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างแรงงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งรัฐต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอด้วย

### ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิง และการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน ควรเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากกว่าการจัดกิจกรรมเพียงสั้น ๆ ส่งเสริมชุมชนที่ขับเคลื่อนระบบเครดิตสังคม และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบในด้านคุณธรรมให้แพร่หลาย กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

ชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ มีความโดดเด่นในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร มีการปรับรูปแบบการนำเสนอโดยใช้ทั้ง เทคโนโลยี AR และ VR มาช่วยให้โบราณวัตถุที่จัดแสดงให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ควรเร่งรัด การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนของภาคเอกชนให้เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน เน้นการ ขับเคลื่อนย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบให้เกิดความยั่งยืน ส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า วัฒนธรรมให้เข้าถึงง่ายและทันสมัย กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้าง วิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬา และพัฒนานักกีฬาอาชีพ ควรสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับเจ้าหน้าที่พลศึกษา เพิ่มงบประมาณสนับสนุน ในด้านอุปกรณ์การกีฬา นำระบบเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่มาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บหรือ วิเคราะห์ข้อมูล เพิ่มช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาระบบ แพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกกำลังกายของประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น ควรริบดำเนินการจัดตั้งสถาบันการรอบรู้แห่งชาติ เพื่อให้เกิดการ สร้างความรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิต ทางการศึกษาและการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรมีกิจกรรม ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา ของอาเซียนและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาคที่ได้มาตรฐานและครบวงจร นอกจากนี้ ด้านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ควรกำกับดูแลให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบ eMENSQR ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อสถานการณ์ และด้านบุคลากรการกีฬา ควรสร้างอัตลักษณ์และจิตวิญญาณ ความเป็นนักกีฬาไทยในลักษณะของ Soft Power เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย

### การติดตามการบริหารงบประมาณ

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศในภาพรวม ผ่านกระบวนการด้านงบประมาณ โดยคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา พบว่า ยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้น ทันทีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และโครงการ/ กิจกรรม การดำเนินงานที่ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา หรือล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากไม่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ในการรายงาน ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศในรอบต่อไป ควรแสดงภาพรวมของร้อยละ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

ความสำเร็จของการดำเนินการของกิจกรรม Big Rock และเป้าหมายย่อย (MS) ที่ได้ดำเนินการในการบรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะพิจารณาการปฏิรูปประเทศที่จะดำเนินการต่อไป หลังสิ้นสุดการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ หลังอันวาคม ๒๕๖๕ นอกจากนี้ ควรเร่งสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นต้องดำเนินการปฏิรูปประเทศต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ และแผนระดับที่ ๓ ภายหลังจากสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้สามารถจัดทำแผนงาน/โครงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ทันกรอบระยะเวลาตามที่กำหนดในปฏิทินงบประมาณ

หลังจากผู้แทนคณะกรรมการมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะจนครบถ้วนแล้ว พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการมาธิการ ตสร. ได้กล่าวสรุปว่า คณะกรรมการมาธิการ ตสร. จะได้ประมวลสรุปผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอทั้งหมดในวันนี้บันทึกไว้ในรายงาน เพื่อเสนอต่อรัฐบาล ในฐานะฝ่ายนโยบายได้นำไปเร่งรัดผลักดันไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบในทุกระดับให้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไปผ่านแผนระดับ ๒ และระดับ ๓ เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในเชิงประจักษ์ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และสามารถพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง และขอขอบคุณคณะรัฐมนตรี และผู้แทนส่วนราชการ และสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านที่ได้ร่วมกันบูรณาการการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่สำคัญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในการขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

จากนั้น เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายดนุชา พิชยนันท์) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอรับข้อเสนอแนะและความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เน้นย้ำให้มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่ง สศช. จะได้เร่งสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้การดำเนินการปฏิรูปต่อไปโดยยึดโยงความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนระดับ ๒ ที่มีอยู่ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกวุฒิสภาในประเด็นการเร่งขยายผลการใช้งานระบบการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) การปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย การจัดหาหนายความอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... และ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว



ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... รวมทั้งการพัฒนาข้อมูลด้านสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ที่ครอบคลุมเรื่องสิทธิสวัสดิการอาชีพ การขึ้นทะเบียนคนพิการ การพัฒนาครูอาชีวศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษา การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกกำลังกายของประชาชน ทั้งนี้ ประเด็นปฏิรูปในหลายประเด็นอาจเป็นเพียงการเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนกลไกโครงสร้าง หรือกระบวนการทำงานต่าง ๆ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ได้ในระยะต่อไป ดังนั้น เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศมีความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ต้องทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ที่ทำให้มีขึ้นในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา กลายเป็นกลไกและการทำงานที่เป็นภารกิจปกติของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ถึงแม้ว่าแผนการปฏิรูปประเทศได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ยังคงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยใช้แผนระดับ ๒ ที่มีอยู่ ทั้งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในการนี้ วุฒิสภายังสามารถทำหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินงานหรือโครงการภายใต้เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ในประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับประเด็นการปฏิรูปที่สนใจได้

ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๑๖ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕) พร้อมทั้งเห็นด้วยกับรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕) ของคณะกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และมีมติให้ส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

- |                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| (๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว | (ไม่มี) |
| (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา                | (ไม่มี) |
| (๖) เรื่องที่เสนอใหม่                   | (ไม่มี) |

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๒๕ นาฬิกา

